

Hệ chuyên - trường chuyên niềm tự hào của tỉnh Thái Bình

NGUYỄN THỊ LINH
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

30 năm Trường THPT Chuyên - 50 năm hệ chuyên - một chặng đường không quá dài nhưng cũng đủ để làm nên thương hiệu, tên tuổi của một ngôi trường, một vùng đất. Đây chính là quãng thời gian khó khăn, thử thách nhưng cũng rất vinh quang mà Trường THPT Chuyên Thái Bình, hệ chuyên tỉnh Thái Bình đã đi qua. Hôm nay, Trường THPT Chuyên Thái Bình vinh dự, tự hào trở thành ngôi trường danh tiếng không chỉ của Thái Bình mà còn là của các trường THPT trên toàn quốc, đặc biệt các trường THPT chuyên.

Thái Bình được biết đến là vựa lúa của đồng bằng sông Hồng, nơi cung cấp một sản lượng lương thực lớn cho đất nước. Nhưng Thái Bình cũng là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, vùng đất địa linh nhân kiệt đã đi vào trong sử sách với biết bao sự kiện lịch sử oai hùng, biết bao con người mà thế tuổi còn mãi với non sông. Trong những truyền thống văn hóa cao đẹp của người dân tỉnh nhà, hiếu học đã trở thành một phẩm cách văn hóa của người Thái Bình, trong đó có nhiều cá nhân đã trở thành niềm tự hào cho trí tuệ, nhân cách, tâm hồn con người Việt Nam trong lịch sử xây dựng, bảo vệ đất nước như nhà bác học Lê Quý Đôn, thế kỷ XVII. Phát huy truyền thống ấy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh thường xuyên chăm lo đầu tư để phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo nhằm phát hiện, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Vì vậy, hơn nửa thế kỷ qua, Thái Bình luôn là điểm sáng trong giáo dục và đào tạo của cả nước.

Như một sự vận động tất yếu của lịch sử, sự ra đời của hệ chuyên (lớp chuyên Toán năm 1968 đặt tại Trường THPT Nguyễn Trãi và chuyên Văn đặt tại Trường THPT Lê Quý Đôn) và Trường THPT Chuyên Thái Bình năm 1988 là kết quả có được từ sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh với sự nghiệp giáo dục và sự nỗ lực hết mình của ngành Giáo dục và Đào tạo Thái Bình, trong đó có đội ngũ các thầy cô giáo trường THPT

giảng dạy tại các lớp chuyên, trường chuyên.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: "Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy thật tốt, học thật tốt", được sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình, trong những ngày đầu thành lập hệ chuyên, các thầy cô giáo giỏi và các em học sinh xuất sắc trong toàn tỉnh đã không quản ngại đường sá xa xôi, những thiếu thốn về vật chất, những bất tiện trong sinh hoạt để về Trường THPT Nguyễn Trãi và Trường THPT Lê Quý Đôn thực hiện nhiệm vụ nặng nề nhưng cao quý của mình. Những thầy cô giáo, những em học sinh các lớp chuyên ngày ấy đã đem công sức, trí tuệ của mình mà dệt nên những kỳ tích, đưa tên tuổi của ngành Giáo dục và Đào tạo Thái Bình lên vị trí bảnh vạng của cả nước. Nhiều thầy cô giáo đã trở thành nhà giáo ưu tú và là hạt nhân cho việc thành lập Trường THPT Chuyên như các thầy Nguyễn Luận, Nguyễn Mạnh Ngọc, Nguyễn Văn Ngọc, Tô Mạnh Hoan, Lê Quang Cầu, Nguyễn Văn Kiệt, Trịnh Văn Thân, Nguyễn Văn Thịnh, Nguyễn Trọng Khánh, Nguyễn Văn Thuận... Nhiều học sinh đã lập thành tích cao, có cống hiến không nhỏ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Ngày 15/9/1988, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 463/QĐ-UBND thành lập Trường THPT Chuyên Thái Bình và chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình xây dựng, phát triển Trường THPT Chuyên thành

một địa chỉ đỏ của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh nhà. Những ngày đầu thành lập và cùng gian nan thử thách, đặc biệt là cơ sở vật chất, nhà trường phải chuyển địa điểm đến nhiều nơi khác nhau như: Ban giáo dục và Đào tạo Thái Bình, trong những ngày đầu thành lập hệ chuyên, các thầy cô giáo giỏi và các em học sinh xuất sắc trong toàn tỉnh đã không quản ngại đường sá xa xôi, những thiếu thốn về vật chất, những bất tiện trong sinh hoạt để về Trường THPT Nguyễn Trãi và Trường THPT Lê Quý Đôn thực hiện nhiệm vụ nặng nề nhưng cao quý của mình. Những thầy cô giáo, những em học sinh các lớp chuyên ngày ấy đã đem công sức, trí tuệ của mình mà dệt nên những kỳ tích, đưa tên tuổi của ngành Giáo dục và Đào tạo Thái Bình lên vị trí bảnh vạng của cả nước. Nhiều thầy cô giáo đã trở thành nhà giáo ưu tú và là hạt nhân cho việc thành lập Trường THPT Chuyên như các thầy Nguyễn Luận, Nguyễn Mạnh Ngọc, Nguyễn Văn Ngọc, Tô Mạnh Hoan, Lê Quang Cầu, Nguyễn Văn Kiệt, Trịnh Văn Thân, Nguyễn Văn Thịnh, Nguyễn Trọng Khánh, Nguyễn Văn Thuận... Nhiều học sinh đã lập thành tích cao, có cống hiến không nhỏ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Trần trở trước mong mỏi của thầy trò trường chuyên, năm 2015, UBND tỉnh quyết định cho Trường THPT Chuyên được chuyển về cơ sở mới, tiếp nhận của Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh - cơ sở phía Bắc, tại 368A - Phan Bá Vành (thành phố Thái Bình). Cơ sở mới tuy chưa đủ các hạng mục, nhưng khang trang, hiện đại và nhiều phòng học hơn. Sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh với nhà trường đã tạo nên tầng vững chắc cho những kỳ tích mới to lớn hơn.

30 năm qua, Trường THPT Chuyên Thái Bình luôn tiến những bước đi vững chắc để trở thành điểm sáng của giáo dục Thái Bình nói riêng và hệ thống các trường THPT chuyên trên toàn quốc nói chung. Bên cạnh những thầy cô giáo vinh dự được nhận những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, có những em học sinh cũng nối tiếp nhau kéo dài và làm rạng danh bằng vàng thành tích của nhà trường như Tô Huy Quỳnh

(huy chương bạc Toán quốc tế), Đoàn Nhật Dương (huy chương bạc Toán quốc tế, huy chương vàng châu Á Thái Bình Dương), Vũ Huy Hoàng (huy chương bạc châu Á Thái Bình Dương), Trần Việt Hà (huy chương đồng Toán quốc tế) và gần đây nhất ba lần các em học sinh Trường THPT Chuyên giành huy chương vàng kỳ thi Toán quốc tế (Trần Hồng Quân - năm 2014, Vũ Xuân Trung - năm 2016, 2017)... Kết quả thi đại học liên tục đứng ở vị trí thứ tư, thứ năm của 200 trường THPT trên toàn quốc có điểm số cao nhất càng khẳng định thêm sức mạnh của một ngôi trường danh tiếng. Hôm nay, có biết bao các cựu học sinh ra đi từ mái trường này đang giữ những trọng trách to lớn trên mọi lĩnh vực đời sống. Họ là những bông hoa muốn sắc ngàn hương làm nên những mùa xuân tươi đẹp của dân tộc.

Những đóng góp lớn lao của Trường THPT Chuyên Thái Bình vào sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo của tỉnh nhà đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, nhiều lần được Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc, được Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh tặng bằng khen. Đảng bộ nhà trường liên tục là đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Trường nhiều năm liền được công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Những phần thưởng cao quý ấy là sự ghi nhận, đánh giá cao của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy, UBND tỉnh với công sức, trí tuệ và cống hiến của thầy và trò đã và đang công tác, học tập tại mái trường này. Đây cũng là niềm tin yêu, sự trao gửi của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh dành cho Trường THPT Chuyên Thái Bình.

Trong thời gian tới, trước những yêu cầu, thời cơ và thách thức mới, đặc biệt trong việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), các chương trình hành động, đề án của Chính phủ, vẫn cần chỉ đạo của cấp trên về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nhà trường cần thẩm thấu quan điểm, tư tưởng của Đảng, tiếp tục phát huy sức mạnh nội lực, đổi mới tư duy, sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo. Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, bồi dưỡng đội ngũ, xây dựng cơ sở vật chất, đẩy mạnh đổi mới phương pháp giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học, không những giữ vững vị thế mà còn đưa Trường THPT Chuyên phát triển lên một tầm cao mới phù hợp với yêu cầu của thời đại bùng nổ khoa học kỹ thuật và công nghệ.

Phát huy sức mạnh của một vùng đất giàu truyền thống văn hóa và tinh thần cách mạng, phát huy phẩm chất cán bộ, trí thức, năng động, sáng tạo của nhân dân Thái Bình suốt thế kỷ qua, chắc chắn Trường THPT Chuyên Thái Bình sẽ phát triển lên một tầm cao mới, lập thêm những kỳ tích cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh nhà. Trường THPT Chuyên Thái Bình phải luôn xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, phải luôn là niềm tự hào của giáo dục Thái Bình nói riêng, của sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng nhân tài của đất nước nói chung, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Hành trình một phần hai thế kỷ



Học sinh lớp chuyên Sinh thực hành tại phòng chức năng.

Những năm cuối của thập niên 60, mặc dù cuộc kháng chiến chống Mỹ đang diễn ra vô cùng ác liệt nhưng với truyền thống hiếu học, quyết tâm thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy thật tốt, học thật tốt", với khát vọng xây dựng đất nước lớn mạnh sau chiến tranh, tỉnh Thái Bình đã có những bước đi cụ thể trong việc phát hiện, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Năm 1968, hệ chuyên Toán chính thức được mở tại Trường THPT Lê Quý Đôn (nay là Trường THPT Nguyễn Trãi), với khát vọng xây dựng đất nước lớn mạnh sau chiến tranh, tỉnh Thái Bình đã có những bước đi cụ thể trong việc phát hiện, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Năm 1968, hệ chuyên Toán chính thức được mở tại Trường THPT Lê Quý Đôn (nay là Trường THPT Nguyễn Trãi), với khát vọng xây dựng đất nước lớn mạnh sau chiến tranh, tỉnh Thái Bình đã có những bước đi cụ thể trong việc phát hiện, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.

THPT Chuyên Thái Bình đã được yêu cầu ngày một cao của công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Năm 2015, được sự đồng ý của UBND tỉnh, Trường THPT Chuyên Thái Bình chuyển đến địa điểm mới tại 368A - Phan Bá Vành (thành phố Thái Bình). Cơ sở mới hiện nay là tòa nhà 6 tầng, tiếp nhận lại của Trường Đại học Tân Bình, tuy khang trang hiện đại, nhiều phòng học hơn, nhưng vẫn chưa đạt được tiêu chuẩn chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo về trường THPT và còn thiếu rất nhiều hạng mục. Về công tác Đảng và các đoàn thể, nhà trường luôn nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm học, thường xuyên đổi mới, sáng tạo trong hoạt động mang lại hiệu quả cao. Đảng bộ nhà trường từ hơn 20 đảng viên lúc mới thành lập đến nay đã có 52 đảng viên. Mỗi năm, Đảng bộ nhà trường kết nạp từ 3 - 5 đảng viên mới. Những năm qua, Đảng bộ Trường THPT Chuyên Thái Bình luôn có phát huy sức mạnh trong việc đưa chủ trương, đường lối, quan điểm chỉ đạo của Đảng vào việc thực hiện những nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Nhiều năm liên tục, Đảng bộ Trường THPT Chuyên Thái Bình luôn được đánh giá là đảng bộ trong sạch, vững mạnh của Đảng bộ Khối cơ quan tỉnh. Các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên được tổ chức và hoạt động theo đúng quy định, điều lệ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Những tổ chức này được kiện toàn và đổi mới theo từng nhiệm kỳ. Dưới sự chỉ đạo của cấp ủy đảng và ban lãnh đạo nhà trường Công đoàn và Đoàn Thanh niên đã hoạt động có hiệu quả, đóng góp lớn vào sự phát triển chung của nhà trường.

Trải qua nhiều giai đoạn, chất lượng đội ngũ nhà giáo của Trường ngày được nâng lên, đặc biệt là chất lượng các thầy cô giáo tham gia dạy đội tuyển. Những năm học gần đây, tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường luôn dao động trong khoảng từ 115 - 125, trong đó có 110 người diện biên chế. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường được tuyển chọn từ những giáo viên giỏi của các trường THPT trong tỉnh, từ những sinh viên ưu tú tốt nghiệp

các trường đại học trọng điểm về giáo dục, trong đó có nhiều thầy cô giáo là học sinh giỏi của nhà trường, sau khi tốt nghiệp đại học với thành tích cao đã quay trở về mái trường thân yêu để cống hiến. Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường không chỉ giỏi chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm cao mà còn rất sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Hiểu rõ đoàn kết là sức mạnh, nên mỗi thành viên trong Hội đồng giáo dục nhà trường đều luôn có ý thức đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ nhau cùng phát triển. Thế hệ trước đi đất thế hệ sau, thế hệ sau luôn có ý thức học hỏi, rút kinh nghiệm từ thế hệ trước để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Nhờ sự diu dặt của các thế hệ nhà giáo, từ mái trường này đã có hơn 120 em học sinh giỏi các bộ môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, tiếng Nga được dự tuyển học sinh giỏi quốc tế, nhiều em đã mang vinh quang về cho nhà trường. Hàng năm, nhà trường vinh dự đứng trong top 4 và 5 của 200 trường THPT có điểm thi đại học cao nhất, nhiều em trở thành thủ khoa, á khoa của các trường đại học trọng điểm. Những thành tích ấy đã được minh chứng bằng rất nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh dành cho các thế hệ học sinh Chuyên Thái Bình. Những cống hiến của nhà trường đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý. Trường liên tục được UBND tỉnh Thái Bình công nhận là tập thể lao động xuất sắc, nhiều lần được tặng cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đặc biệt, Trường đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và Huân chương Lao động hạng Nhì.

Lập thành tích chào mừng 50 năm thành lập hệ chuyên và 30 năm thành lập Trường THPT Chuyên Thái Bình cũng như tiến tới mục tiêu xây dựng một ngôi trường chuẩn trên mọi phương diện, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh Trường THPT Chuyên Thái Bình luôn quyết định mục tiêu đã đề ra và quyết tâm biến mục tiêu thành hiện thực.

NGUYỄN VĂN DŨNG
(Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Thái Bình)



Thầy và trò Trường THPT Chuyên Thái Bình ôn lại truyền thống nhà trường qua các thời kỳ.

Nhiều sáng tạo trong công tác đoàn

Xác định hoạt động đoàn phải thiết thực, đổi mới, sáng tạo và có hiệu quả, thời gian qua, Đoàn Thanh niên Trường THPT Chuyên Thái Bình đã lồng ghép hoạt động công tác đoàn với phong trào học tập, nghiên cứu khoa học của học sinh, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực.

Khoảng 10 năm trước, phong trào đoàn của Trường THPT Chuyên Thái Bình còn nhiều hạn chế. Một số người nhận xét bởi đây là ngôi trường đặc thù nên học sinh chỉ tập trung vào việc học, ít có những hoạt động đoàn thể. Thấy giáo Trần Đăng Khoa, Bí thư Đoàn Thanh niên nhà trường chia sẻ: Với mong muốn để học sinh vừa học vừa chơi, từ năm 2012, Đoàn trường đã đẩy mạnh hoạt động đoàn

với nhiều hình thức mới, phong phú, phù hợp với môi trường học đường. Trong 5 năm học gần đây, Đoàn trường đã tổ chức các cuộc thi như: tìm kiếm tài năng Chuyên Thái Bình, lớp học tài năng Chuyên Thái Bình, duyên dáng Chuyên Thái Bình. Bên cạnh đó, Đoàn trường đã thành lập 4 câu lạc bộ (CLB) trực thuộc là CLB chương trình và sự kiện, CLB radio, CLB music, CLB khoảng khắc, 2 nhóm nhảy là CDA và Gu8, 1 nhóm hoạt động về môi trường là CLB gass. Mỗi CLB, nhóm có một chức năng riêng và thành viên là các đoàn viên học sinh đã qua nhiều lần tuyển chọn. Đây thực sự là những hoạt động mới, phát huy được tài năng của các cá nhân, có sức mạnh của tập thể và mang lại hiệu ứng cao. Em Phan Vũ

Anh Thư, học sinh lớp 12 Văn, Trường THPT Chuyên Thái Bình chia sẻ: Em cũng như các bạn trong Trường rất thích thú với các hoạt động ngoại khóa và tự hào vì trường mình có những cuộc thi bổ ích, hấp dẫn.

Bên cạnh các hoạt động ngoại khóa, Đoàn Thanh niên Trường THPT Chuyên Thái Bình đã tích cực kêu gọi, hướng dẫn các đoàn viên thanh niên tham gia cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật. Đến nay, Trường có nhiều dự án khoa học kỹ thuật của đoàn viên học sinh THPT Chuyên Thái Bình đoạt giải quốc gia với 1 dự án đoạt giải nhì lĩnh vực, 2 dự án đoạt giải khuyến khích lĩnh vực và 1 dự án đoạt giải khuyến khích toàn quốc. Để chuẩn bị cho kỳ thi

chọn học sinh giỏi quốc gia các năm, Đoàn trường đã động viên học sinh trong các đội tuyển học sinh giỏi bằng nhiều cách như: tổ chức nhiều buổi gặp mặt học sinh trong các đội tuyển để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các em và động viên các em, tổ chức chương trình tiếp lửa cho các đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, xây dựng phòng sự hình về các đội tuyển... Nhờ đó, đoàn viên học sinh luôn đạt được những thành tích cao trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh, khu vực Duyên Hải và đồng bằng Bắc Bộ, quốc gia và quốc tế.

Hiện nay, Đoàn Thanh niên Trường THPT Chuyên Thái Bình có 40 chi đoàn và hơn 1.000 đoàn viên. Thấy giáo Trần Đăng Khoa, Bí thư Đoàn



Học sinh Trường THPT Chuyên Thái Bình học nhóm.

Thanh niên nhà trường chia sẻ thêm: Hoạt động phong trào đoàn của Trường THPT Chuyên Thái Bình ngày càng khởi sắc, chất lượng và số lượng các hoạt động không ngừng tăng lên, qua đó đã thu hút đông đảo học sinh tham gia hưởng ứng

tích cực. Các hoạt động trên là những hoạt động bổ ích, lành mạnh để học sinh thể hiện tài năng, là nơi để đoàn viên thanh niên giao lưu học hỏi, tăng cường tinh thần ái, đoàn kết giữa các thành viên trong chi đoàn và giữa các chi đoàn với

nhau. Qua đó giáo dục lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng, định hướng lý tưởng sống đúng đắn cho đoàn viên, học sinh của trường trong thời kỳ mới. Trong những năm qua, nhiều đoàn viên thanh niên là giáo viên của Trường được công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, một số học sinh tiêu biểu vinh dự được kết nạp vào Đảng, nhiều đoàn viên thanh niên là học sinh đoạt giải cao trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ, quốc gia, quốc tế và được các cấp, các ngành khen thưởng.

Với những cố gắng và nỗ lực của mình, những năm qua, Đoàn Thanh niên Trường THPT Chuyên Thái Bình luôn là một cơ sở đoàn vững mạnh, xuất sắc của Tỉnh đoàn, thể hiện được tinh xung kích của tuổi trẻ, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ: "Đầu cần thanh niên có, đầu khó có thanh niên".